

ĐẶC SAN

**HỘI ÁI HỮU
PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ
ÚC CHÂU**

SYDNEY-AUSTRALIA
Kỷ Niệm Toàn Cầu Hội Ngộ

SYDNEY 2013

ĐẶC SAN PETRUS KÝ ÚC CHÂU 2013

Ban biên tập

Bùi Vĩnh Lập, Trần Cảnh Mẫn, Quách Đại (Bắc California), Dương Nguyên Văn (Nam California), Trần Gia Bình (Pháp), Trần Thanh.

Phụ trách tài chính và quảng cáo

Dương Xuân Phúc, Ma Văn Dũng, Mai Việt Thủy, Tạ Lộc Phước, Trần Văn Phan.

Xuất bản

Đặc San Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu 2013 do Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xuất bản và phát hành tại Sydney vào ngày 14 tháng 9 năm 2013, tổng số 500 quyển.

Trích in

Toàn hay một số đoạn in trong quyển Đặc San Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu 2013 có thể được trích dẫn với điều kiện là có chú thích nguồn từ quyển Đặc San này.

Phủ nhận trách nhiệm

Mặc dầu đã rất thận trọng trong khi biên tập, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu và Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm về những quan điểm trình bày trong quyển Đặc San này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo trong Đặc San này.

Hình ảnh

Hình bìa và các hình ảnh khác của trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký được lấy từ quyển Kỷ Yếu của trường, niên khóa 1972 – 1973.

ĐẶC SAN PETRUS KÝ ÚC CHÂU

ISSN 1443 – 1211

Sydney, Australia, September 2013

Mục Lục

Phần 1: Nghiên Cứu và Biên Khảo

Ban Giám Đốc người Việt Nam	<i>Ban Giám Đốc</i>	1
Linh hồn của dân tộc hiểu với ý nghĩa văn hóa	<i>Nguyễn Thanh Liêm</i>	3
Nhớ về Thăng Long	<i>Nguyễn Xuân Vinh</i>	6
Một cách Thiên để dưỡng sinh trong Thái Cực Quyền	<i>Đỗ Quang Vinh</i>	8
Về một số báo chí Nam-Kỳ thời đầu văn-học chữ quốc-ngữ	<i>Nguyễn Vy Khanh</i>	16
Bệnh hay Bịnh	<i>Lưu Khôn</i>	29
Nửa khuya thức dậy đọc Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ	<i>Lương Nguyên Hiền</i>	31
Bến Tre qua mấy vắn ca dao	<i>Phan Giang Sang</i>	36
Có thực mới vực được Đạo	<i>Nguyễn Nguyễn</i>	41
Nam Phương Hoàng Hậu	<i>Trần Văn Đạt</i>	46
T'oung Pao và Ai Từ về Petrus Trương Vĩnh Ký	<i>Trần Thạnh</i>	52
Chi là một khoảnh khắc	<i>Kiều Tiến Dũng</i>	56
Từ Nguyễn Du với Truyện Kiều bằng chữ Nôm nghĩ về Petrus Ký với chữ quốc ngữ	<i>Trần Thạnh</i>	61

Phần 2: Trường Xưa–Lớp Cũ–Hội Ái Hữu Hôm Nay

Hơn bảy mươi năm qua	<i>Trần Văn Lắm</i>	65
Cái thuở học Trường Petrus Ký	<i>Trần Thành Minh</i>	67
Cuộc hành trình sáu mươi năm	<i>Lâm Vĩnh Thế</i>	71
Vài nét về San Jose và hoạt động của Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc Cali	<i>Trần Văn Nam</i>	74
Cây đa, bến cũ, mái trường xưa	<i>Lâm Thụy Phong</i>	79
Quách Vĩnh Thiện – Trải qua một cuộc bể dâu	<i>Thanh Vân</i>	83
Chuyện học hành thuở ấy	<i>Dương Hùng Lê</i>	90
Thầy: Mi sinh tiền ... Trò: Con xin tiền	<i>Tô Văn Cấp</i>	100
Tờ báo Xuân của lớp, kỷ niệm tuổi học trò	<i>Tiền Lạc Quan</i>	103
Nhớ tuổi học trò	<i>Nguyễn Hữu Nhơn</i>	109

Phần 3: Sáng Tác Thơ Văn

Dấu lặng	<i>Đào Kim Phụng</i>	111
Tôi ... xém làm kếp cái lương	<i>Tiểu Tử</i>	113
Tuổi Xuân	<i>Đỗ Quang Vinh</i>	115
Nhà văn Cung Giũ Nguyên và những người học sinh cũ	<i>Nguyễn Xuân Hoàng</i>	116
Như núi đá có từng lớp ...	<i>Nguyễn Văn Sâm</i>	118
Xuân nhớ Thầy Cô	<i>Võ Văn Vạn</i>	122
Ta không áo gấm về làng	<i>Nguyễn Triều Anh Tâm</i>	122
Đông muôn	<i>Đào Kim Phụng</i>	123
Tâm	<i>Nguyễn Nhân</i>	125
Winter Night–Boris Pasternak–Đêm Đông	<i>Nguyễn Tri Phương</i>	126
Người bạn da đen	<i>Trần Trung Đạo</i>	127
Bụi	<i>Nguyễn Nhân</i>	129
Kỷ niệm quê tôi	<i>Việt Hải</i>	130
Phố	<i>Nguyễn Nhân</i>	132
Còn đó không	<i>Hồng Mộc</i>	133
Hỡi các đấng con Trời	<i>Hồng Mộc</i>	134
Nhạc: Gặp Lại Nhau	<i>Ngô Càn Chiếu</i>	135
Xu Tha Bók Xu Kơ Phi	<i>Biện Phi Khanh</i>	136
Về lại Blue Mountains	<i>Thanh Bình</i>	137
Bánh mì Saigon	<i>Xuân Phương</i>	138
Cái chết của Socrates	<i>Ma Văn Dũng</i>	147
Yêu đời, đời sẽ yêu ta và nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt	<i>Thanh Bình</i>	151
Quà vật	<i>Thu Trâm</i>	153
Thơ: Bóng Nắng & Ngày Mưa	<i>Tường Vi</i>	154
Đoạn cuối một chuyện tình	<i>Hồ Thị Triều Lâm</i>	155
Thơ	<i>Nguyễn Nhân</i>	159





Thay lời tựa:

Tiếp nối hành trình

Đã hơn 85 năm từ ngày Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký được thành lập. Ngôi trường cũ vẫn còn đó, nhưng tên đã đổi thay theo những thăng trầm của vận nước. Niềm tự hào về ngôi trường thân yêu, ngôi trường được mang tên nhà Bác Ngữ Học tám tiếng, sẽ còn mãi mãi. Những cựu học sinh của Trường đã có những đóng góp không nhỏ cho xứ sở và cho cộng đồng hải ngoại. Đó là thành quả của một cơ sở giáo dục mẫu mực hàng đầu của Việt Nam.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký – Úc Châu được thành lập đến nay vừa tròn 15 năm. Mười lăm năm là một khoảng thời gian đủ dài để chứng kiến nhiều đổi thay. Những cựu học sinh từ khóa đầu tiên của trường, các hội viên kỳ cựu, đã lần lượt ra đi. Người còn lại vẫn tiếp tục con đường đã vạch ra, xem Hội như chiếc cầu nối để mang tình thân ái đến những người năm xưa cùng chung học một mái trường.

Dịp Toàn Cầu Hội Ngộ lần này là một cơ hội hiếm có để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, bên Thầy Cô cũ, bên những người bạn năm xưa, ôn lại những kỷ niệm của một thời áo trắng. Chúng ta trân trọng tình đồng môn, đặt trọng tâm vào những điểm tích cực chung đồng thời tôn trọng những dị biệt.

Đại Hội Toàn Cầu lần này cũng là dịp để chúng ta trao đổi những thành quả, thảo luận, và học hỏi. Bởi đó chính là truyền thống mà chúng ta hấp thụ được từ vị danh nhân mà ngôi trường được vinh dự mang tên, người đã dành suốt cuộc đời cho việc tìm hiểu và truyền bá tri thức.

Chúng ta đã và sẽ sống xứng đáng với niềm hãnh diện mình đã từng là một học sinh Petrus Ký.

Trần Thạnh

Hội Trưởng

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký – Úc Châu

